



คุณ

# 4

พฤษภาคม

สัปดาห์ที่ 4  
เทศกาลปัสกา

สดด 2:6-7,8-9,  
10-11

ทำวัตรสัปดาห์ที่ 4  
วันศุกร์ต้นเดือน



## บทอ่านที่ 1

กจ 13:26-33

ในครั้งนั้น เมื่อเปาโลมาถึงเมืองอันทิโอกในแคว้นซีเรีย ท่านกล่าวในศาลาธรรมว่า “พี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นบุตรจากเชื้อสายของอับราฮัมและท่านที่เคารพยำเกรงพระเจ้า พระเจ้าทรงส่งข่าวเรื่องความรอดพ้นนี้แก่เรา ชาวกรุงเยรูซาเล็มและบรรดาหัวหน้าของ เขาไม่ยอมรับพระเยซูเจ้า จึงตัดสินลงโทษพระองค์ ทำให้ล้อยาคของบรรดาประกาศกที่อ่านกันทุกวันสืบมาแต่เป็นความจริง แม้ว่าเขาไม่พบเหตุผลที่จะประหารพระองค์ได้ เขาก็ยังขอลาตีให้ประหารพระองค์ เมื่อทำให้ทุกสิ่งที่ยืนยันไว้เกี่ยวกับพระองค์เป็นความจริงแล้ว เขาก็ปลดพระองค์ลงจากไม้กางเขนและนำไปวางไว้ในพระคูหา แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ตลอดเวลาหลายวันพระองค์ทรงสำแดงพระองค์แก่ผู้ที่เดินทางจากแคว้นกาลิลีมายังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับพระองค์ และบัดนี้เขาทั้งหลายเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ต่อหน้าประชาชน

เราขอประกาศข่าวดีให้ท่านทั้งหลายทราบว่า พระสัญญาที่ประทานแก่บรรดาบรรพบุรุษนั้น พระเจ้าทรงกระทำให้เป็นความจริงสำหรับเราทั้งหลายผู้เป็นลูกหลาน โดยทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ดังที่มีเขียนไว้ในเพลงสดุดีบทที่สองว่า “ท่านเป็นบุตรของเรา เราให้กำเนิดท่านในวันนี้”

## พระวรสาร

ยน 14:1-6

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า

“ขอใจของท่านทั้งหลายอย่าหวั่นไหวเลย จงเชื่อในพระเจ้า และเชื่อในเราด้วย ในบ้านพระบิดาของเรา มีที่พำนักมากมาย ถ้าไม่มี เราคงได้บอกท่านแล้ว เรากำลังไปเตรียมที่ให้ท่าน และเมื่อเราไป และเตรียมที่ให้ท่านแล้ว เราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราด้วย เพื่อว่าเราอยู่ที่ใด ท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วย ที่ที่เราจะไปนั้น ท่านก็รู้จักหนทางแล้ว”

โทมัสทูลว่า “พระเจ้าข้า พวกเราไม่ทราบว่าพระองค์กำลังเสด็จไปที่ใด แล้วจะรู้จักหนทางได้อย่างไร?”

พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต ไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา”



ต่อให้เราเป็นคนบาปเพียงใด พระเจ้าก็ยังต้องการให้เราไปสวรรค์ พระเยซูเจ้า แม้พระ และนักบุญทั้งหลายก็เช่นกัน พระองค์ทรงทำทุกทางที่จะบอกทางไปสวรรค์แก่เรา ทำจนกระทั่งยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อบอกเราว่าเราต้องตายต่อโลกนี้ ถ้าพระทำถึงขนาดนี้แล้ว พระองค์ก็คงทำทุกสิ่งเพื่อช่วยเราไปสวรรค์ ยกเว้นพระองค์ไม่อุ้มเราไปเท่านั้นเอง หนทางที่พระเยซูเจ้าบอกเราง่าย ๆ ก็คือ ในโลกนี้เราต้องมีชีวิตด้วยความจริง มีพระเยซูเจ้าเป็นแสงสว่างเพื่อเราจะได้เห็นทางที่ถูกต้อง ถ้าเราต้องการไปสวรรค์ เราได้ไปแน่ เพราะบนสวรรค์มีที่มากมาย เราจะตายต่อตนเองบนโลกนี้ได้หรือ

วันที่ 04 พฤษภาคม 2012/2555

ยน 14.1-6

### บทเทศน์

ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าเป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ระลึกถึงผู้ล่วงลับของครอบครัวที่กำลังทุกข์โศก ผู้ตายเป็นชายที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยมาก่อน สมาชิกในครอบครัวจึงยากที่จะยอมรับความตายอย่างกะทันหันของเขาได้ และเขาไม่มีโอกาสสั่งเสียพวกเขาก่อนตายด้วย นั่นเป็นสาเหตุที่พวกเขาไม่มีหน้าเศร้าโศกมากขณะร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

ข้าพเจ้าเริ่มเทศน์เพื่อให้พวกเขาคลายความโศกเศร้าลงบ้าง แล้วข้าพเจ้ากล่าวตอนหนึ่งขึ้นว่า “เมื่อใดก็ตามที่เรายอมรับว่า ญาติของเราคนนี้นั้นสิ้นใจแล้ว เราควรทำใจลดความรู้สึกเจ็บปวดและเศร้าเสียใจที่มาจาก การสูญเสียเขา ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขา แต่ควรคิดในอีกแง่หนึ่งว่า พระเยซูเจ้าทรงปลอบใจอัครสาวกและทรงทำให้ความเชื่อของอัครสาวกเข้มแข็งขึ้น พระองค์ทำให้พวกท่านมั่นใจว่า “เรากำลังไปเตรียมที่ให้ท่านและเมื่อเราไป และเตรียมที่ให้ท่านแล้ว เราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราด้วย” เราก็เช่นกัน เรา เป็นเพียงผู้จาริกแสวงบุญในโลกนี้ซึ่งเป็นบ้านที่เราอยู่ชั่วคราวเท่านั้น เรามีบ้านแท้ในสวรรค์ พระเจ้าทรงพระประสงค์ให้ทุกคนรอดไปสวรรค์ และร่วมพระสิริรุ่งโรจน์กับพระองค์ในสวรรค์ นั่นคือสิ่งที่นักบุญเปาโลกล่าวว่า “ไม่มีสิ่งใดที่แยกเราจากความรักของพระเจ้า

เมื่อเราติดต่อสนิทสนมกับพระเยซูเจ้า พระองค์จะทรงทำให้  
เรานั้นใจว่า พระองค์จะทรงนำเราไปสู่บ้านของพระบิดา